

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๑๑๑๗/๕๕๒๗



สวค. 1/๒๗๗.๔
ฉบับที่ 3 พ.ย. 5๙
เวลา 1๕.40

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 21๖๘๘
วันที่ 3 พ.ย. 2558 ๑๕.๕๕

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ **ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา**

เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๓๖๗๗๙ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรยืนยันตามความเห็นเดิมของสำนักงานฯ ที่เคยให้ไว้โดยเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยกันสามารถเทียบเคียงกันได้ อย่างเป็นธรรม กระทรวงการคลังควรกำหนดแนวนโยบายในการพิจารณาปรับบัญชีโครงสร้างเงินเดือน และปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ทั้งที่เกิดจากการดำเนินงานตามธุรกิจปกติและการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงสร้างการบริหาร ฐานะการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง รวมทั้งผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในรูปตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินในภาพรวม

๒. กระทรวงการคลังควรดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาปรับปรุงตัวชี้วัดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งระบบให้สะท้อนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงาน เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนของพนักงานตามค่างาน ลักษณะงาน และพันธกิจที่ต้องรับผิดชอบของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง


๓. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรมีแผนงานและแนวทางในการบริหารจัดการหนี้ด้วยคุณภาพ ภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้ที่มีแนวโน้มผิดนัดชำระภายใต้เงื่อนไขทางเศรษฐกิจต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความสอดคล้องกับอายุของทรัพย์สินที่เป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

/ผลิตภัณฑ์...

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฝากเงินรายใหญ่ที่มีความต้องการลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมประเภทต่างๆ และบริษัทประกันชีวิต เป็นต้น หรืออาจ ประสานกับกระทรวงการคลังในการวางแผนเพื่อระดมทุนระยะยาวผ่านตลาดตราสารหนี้ให้มีความเหมาะสม มากยิ่งขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ